

**BUSINESS DELEGATION ACCOMPANYING CZECH ENVIRONMENT MINISTER TO VISIT VIETNAM/ ĐOÀN DOANH NGHIỆP THẤP TÙNG BỘ
TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG SẾC THĂM VIỆT NAM (10-13/09/2023)**

Company/ Công ty	Web	Represented by/ Người đại diện	Activity/ Hoạt động	We are looking for/ Tìm kiếm	Current activities in VIETNAM/ Hoạt động gần
Aluminium centrum s.r.o.	www.aluminiumcentrum.cz	Marcel Kollmann	Công ty là đối tác chuyên chế biến và kinh doanh các sản phẩm nhôm và hợp kim. Có trụ sở tại Cộng hòa Séc từ năm 2005, công ty chuyên cung cấp các vật liệu làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm - tấm, thanh, thanh định hình, hợp kim máy bay đặc biệt, tấm cắt hai mặt có lá an toàn, các khối rèn và đúc. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những vật liệu như: titan, đồng thau, đồng đỏ và thép không gỉ chống ăn mòn	Customers, Suppliers, Distributors, Partners/ Khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác	-
AQUATIS a.s.	www.aquatis.cz	Pavel Kutálek	AQUATIS a.s. là công ty tư vấn và kỹ thuật chuyên cung cấp các dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật ngành nước, bao gồm hệ thống cấp nước và nhà máy lọc nước, nhà máy xử lý nước thải và thiết kế mạng lưới hệ thống thoát nước, xây dựng đập, đập EPS, giải pháp chống lũ lụt cho các thành phố, làng mạc và khu liên hợp công nghiệp, các nhà máy thủy điện bao gồm cả hệ thống bơm và các công nghệ liên quan ngành nước.	Customers, Partners/ Khách hàng, đối tác	
ASEKOL a.s.	www.asekol.cz	Michal Mazal	WEEE Hệ thống thu hồi, Tái chế và thu hồi rác thải điện tử, Tư vấn và quản lý chất thải trong các sản phẩm cuối vòng đời, tư vấn xử lý chất thải	Partners/ Đối tác	-
DEKONTA, a.s.	www.dekonta.com	Karel Petrželka	Dekonta là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ môi trường quốc tế. Được thành lập vào năm 1992, nó đã thực hiện thành công hàng ngàn dự án ở Châu Âu, Châu Á và Châu Phi. Dịch vụ của chúng tôi: <ul style="list-style-type: none"> • Điều tra và khắc phục địa điểm bị ô nhiễm • Tư vấn trong các lĩnh vực Môi trường, Sức khỏe, An toàn & Bền vững (kiểm toán, cấp phép, thẩm định, đánh giá tác động và rủi ro, v.v.) • Xử lý nước cấp & nước thải • Xử lý khí thải & mùi hôi • Nghiên cứu và phát triển môi trường • Quản lý chất thải nguy hại • Bảo vệ và khử nhiễm CBRN (hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân) 	Customers, Partners/ Khách hàng, đối tác	-

Dr. Müller Pharma s.r.o.	www.muller-pharma.cz	Vladimír Müller	Nhà sản xuất các sản phẩm thuốc, trà dược liệu, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, sản phẩm thảo dược và mỹ phẩm. Khoảng 60% sản lượng được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Công ty có giấy chứng nhận EU-GMP và Giấy phép sản xuất các sản phẩm thuốc trong phạm vi: bán rắn không vô trùng, chất lỏng dùng trong và ngoài, thuốc viên, trà dược thảo và những sản phẩm thảo dược; bao bì chính và phụ của các loại thuốc viên nén và viên nang trên; thử nghiệm kiểm soát chất lượng hóa học/vật lý. Công ty còn cung cấp hợp đồng sản xuất và kiểm soát chất lượng các sản phẩm nhãn hiệu riêng trong phạm vi nêu trên, bao gồm lập hồ sơ đăng ký sản phẩm thuốc	Customers, Distributors/ Khách hàng, nhà phân phối	
EGT Express CZ, s.r.o.	www.egtexpress.com	Petr Mikel	Vận tải hàng không, kho bãi, dịch vụ hải quan, Logistics dự án, vận tải hàng siêu trường siêu trọng	Customers, Distributors, Partners/ Khách hàng, nhà phân phối, đối tác	cargo flights Hanoi - Ostrava, Brno/ vận tải hàng hóa đường hàng không Hà Nội - Ostrava, Brno
ENVIROS, s.r.o.	www.enviros.cz	Jaroslav Vich	Dẫn đầu thị trường với truyền thống hơn 25 năm; Tư vấn năng lượng, môi trường và bền vững; Phát triển Dự án Công nghệ xanh; Tài chính xanh; Hỗ trợ các công nghệ xanh sáng tạo	Customers/ Khách hàng	-
Grig Distribuce s.r.o.	www.grig.cz	Adam Dostál	Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ăn được từ côn trùng	Customers, Suppliers, Distributors, Partners/ Khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác	Nhà cung cấp sản phẩm côn trùng hoặc nguyên liệu thô từ côn trùng.
Icontio	www.icontio.com	Emil Vařeka	Các ứng dụng di động và web cho sản xuất và bảo mật, quản lý các dự án và mục tiêu chiến lược, dịch vụ, quy trình, tài liệu, kiểm toán và quản lý rủi ro, quản lý tình gọn, cải tiến không ngừng	Customers, Distributors, Partners/ Khách hàng, nhà phân phối, đối tác	-

IN-EKO Team s.r.o.	https://www.in-eko.cz/	Eva Komárková	Nhà sản xuất thiết bị xử lý nước từ thép không gỉ hàng đầu thế giới, chủ yếu được thiết kế để xử lý nước thải đô thị. Nhờ các giải pháp sáng tạo và chất lượng cao, công ty đã mở rộng phạm vi tiếp cận ra thị trường toàn cầu và trở thành một trong những nhà sản xuất thiết bị vi lọc quan trọng nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực lọc cơ học sử dụng bộ lọc đĩa. Đối với ngành công nghiệp, công ty cung cấp các giải pháp thông qua các thiết bị tuyển nổi và một số loại màn hình. Một sản phẩm khác là giải pháp bình chứa nước uống, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn cho người tiêu dùng. Với công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, công ty đã trở thành đối tác tin cậy cho các dự án nước trên toàn thế giới.	Customers, Distributors, Partners/ Khách hàng, nhà phân phối, đối tác	-
Kostečka Group spol. s.r.o.	www.kostecka.net	Milan Kostečka	Công ty quốc tế tập trung vào thương mại, công nghiệp và sản xuất, xuất nhập khẩu thiết bị và hàng hóa từ các nguồn đảm bảo đến khắp nơi trên thế giới. Chuyên môn chính gồm điều hòa không khí và sưởi ấm, xử lý nước phi hóa chất, bơm nhiệt công nghiệp và gia dụng	Customers, Suppliers, Distributors, Partners/ Khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác	-
Meva-Tec s.r.o.	mevatec.cz	Milan Onger	Công ty cơ khí chuyên về công nghệ xử lý chất thải	Distributors, Partners/ Nhà phân phối, đối tác	PetroVietnam project/ Dự án với PetroVietnam
Obzor Energy a.s.	www.obzorenergy.cz	Petr Brichacek	Quản lý năng lượng	Partners/ Đối tác	-
SILON CZ s.r.o.	www.silon.eu	Šuchrat Saidov	SILON thiết kế, sản xuất và kinh doanh các hợp chất hiệu suất dựa trên polyolefin cho các ứng dụng trong ngành xây dựng và ô tô, cho dây cáp và nhiều ứng dụng công nghiệp khác	Customers/ Khách hàng	-
VAE CONTROLS, s.r.o.	www.controls.cz	Martin Pecina	Giải pháp toàn diện cho việc xây dựng bể chứa và kho chứa dầu thô và sản phẩm đèn chiếu sáng	Customers, Partners/ Khách hàng, đối tác	-
VCL WATERTech, s r.o.	www.wabag.cz	Lubomír Němec	Giải pháp ngành nước, kỹ thuật và mua sắm cho ngành công nghiệp, năng lượng và đô thị	Customers, Partners	-
ZAKO Skotnice, s.r.o.	www.zakoskotnice.cz	Viktor Šašinka	Sản xuất máy uốn và dây chuyền xén để gia công tấm kim loại	Customers, Distributors	-